

\*

Số: 03 ĐA/HNDT

Nghệ An, ngày 11 tháng 11 năm 2019

## ĐỀ ÁN

### **Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, kiến nghị, đề xuất của hội viên nông dân trong giai đoạn hiện nay**

#### **I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN**

Công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân là một trong những hoạt động trọng tâm của các cấp Hội Nông dân nhằm chuyển tải đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, hội viên nông dân, tạo nên sự thống nhất và hành động, cổ vũ hội viên, nông dân thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và tổ chức Hội vững mạnh.

Trong thời gian qua, nhất là sau khi có Nghị quyết số 19- NQ/HNDVN, ngày 20/7/2014 của Ban Chấp hành trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI “Về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới” công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân ở các cấp hội nông dân trong tỉnh được quan tâm chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức để phù hợp với tình hình, sát thực hơn với đời sống của hội viên, nông dân. Qua đó đã cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước; tạo nên sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nông dân với đảng, nhà nước; động viên cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh phát huy truyền thống, tăng cường đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hoạt động nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng và dư luận xã hội của hội viên nông dân có sự chuyển biến tích cực, trở thành kênh thông tin quan trọng giúp các cấp hội có những biện pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chính trị; kịp thời báo cáo với cấp ủy, chính quyền các cấp các vấn đề, vụ việc nổi cộm, phức tạp xảy ra trên địa bàn để xử lý giải quyết.

Tuy nhiên, việc tuyên truyền một số chủ trương, nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, những bức xúc kiến nghị của nông dân ở một số địa phương vẫn chưa đầy đủ, chưa kịp thời. Phương pháp, cách thức tuyên truyền, vận động hội viên nông dân ở một số cơ sở hội và chi hội chưa đa dạng, chậm đổi mới. Công tác tham mưu giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở và kiến nghị, đề xuất chính đáng



của hội viên, nông dân còn nhiều hạn chế.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là cơ bản: Trước hết có thể khẳng định trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền của các cấp Hội chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác tuyên truyền trong tình hình mới, chưa thật sự trách nhiệm để trần trở, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, từ đó nội dung, phương thức tuyên truyền còn nghèo nàn, thiếu sức hấp dẫn, chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin của hội viên, nông dân, năng lực tổng hợp, dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng, phát hiện, tham mưu giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn chưa cao. Công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái còn thụ động, thiếu sắc bén, thiếu thuyết phục.

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt kịp thời tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tâm tư, nguyện vọng của nông dân, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng Đề án ***“Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, kiến nghị, đề xuất của hội viên nông dân trong giai đoạn hiện nay”***.

## **II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN**

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động của Hội Nông dân các cấp trong tỉnh theo hướng chủ động, kịp thời, nhạy bén, sâu sắc, toàn diện, hiệu quả hơn. Kịp thời phổ biến cho cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội Nông dân các cấp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên nông dân về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tham gia vào quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, theo hướng sản xuất bền vững. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, nông dân để từ đó hình thành và củng cố niềm tin cho cán bộ, hội viên nông dân, xây dựng tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết xây dựng tổ chức Hội Nông dân trong sạch vững mạnh, hướng tới xây dựng nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

- Đưa công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của hội viên nông dân, dư luận xã hội ở nông thôn trở thành nhiệm vụ thường xuyên, có nề nếp của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh. Kịp thời nắm bắt và phản ánh diễn biến tư tưởng, quan điểm, thái độ của cán bộ, hội viên, nông dân. Từ đó định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên, nông dân; trực tiếp giải quyết và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc phát sinh nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.



### **III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, NẮM BẮT TƯ TƯỞNG, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA HỘI VIÊN NÔNG DÂN**

#### **1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Hội đối với công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội của hội viên, nông dân**

- Thực hiện Kết luận của Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HNĐTƯ của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) “về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới”. Công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội của hội viên nông dân phải được các cấp Hội định hướng cụ thể, giao chỉ tiêu ngay từ đầu năm. Tăng cường trách nhiệm của cán bộ Hội các cấp, nhất là người đứng đầu, cơ quan tham mưu trực tiếp trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền vận động, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội của hội viên, nông dân từ cơ sở đến tỉnh.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ hàng tháng đi cơ sở, dự sinh hoạt với chi hội, tiếp xúc trực tiếp với hội viên nông dân để tuyên truyền, vận động và nắm bắt đầy đủ, phản ánh kịp thời tình hình nông nghiệp, nông thôn, tư tưởng, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của hội viên, nông dân.

- Tăng cường chỉ đạo kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp, nhất là ở cơ sở; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền tinh thông nghiệp vụ, sắc sảo chuyên môn, có kỹ năng, phương pháp tuyên truyền phong phú, sáng tạo, có sức truyền cảm, lan tỏa, nói đi đôi với làm để hội viên, nông dân tin tưởng làm theo.

#### **2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội**

- Các cấp hội nông dân trong tỉnh cần kịp thời tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của nông dân. Tạo điều kiện tốt nhất để nông dân tiếp cận, áp dụng cơ chế chính sách vào cuộc sống

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của hội nông dân các cấp. Cụ thể hóa tất cả các nghị quyết của hội thành các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với



thực tiễn công tác hội, phong trào nông dân ở các địa phương và triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Phải đảm bảo tuyên truyền, vận động sâu rộng tới mọi cán bộ, hội viên, nông dân, nhất là cán bộ, hội viên, nông dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chú ý giải thích cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ về chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của hội, trách nhiệm và lợi ích của hội viên, để hội viên, nông dân hiểu đúng và tự giác thực hiện có hiệu quả.

### **3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế**

- Vận động nông dân liên kết với nhau để tập trung ruộng đất, nâng quy mô sản xuất; phát triển các mô hình trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, tham gia liên kết với doanh nghiệp xây dựng cánh đồng lớn để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

- Tuyên truyền vận động nhằm chuyên môn hóa trong sản xuất, kinh doanh của nông dân từ coi trọng về số lượng chuyển sang nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị lợi nhuận cao; từ sản xuất cá thể đơn lẻ sang liên kết, hợp tác mở rộng quy mô sản xuất. Nâng cao trách nhiệm với cộng đồng: sản xuất, kinh doanh, chế biến sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường và đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn đối với sản phẩm nông nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương của đảng, nhà nước về thành lập tổ liên kết sản xuất và thành lập các tổ hợp tác tiến tới thành lập hợp tác xã, Cung cấp đầy đủ và kịp thời các quy định của nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cho hội viên nông dân, nhất là các quy định về trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, bảo quản và kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Giúp nông dân nhận thức sâu sắc muốn sản xuất có hiệu quả, đủ sức cạnh tranh thì phải có kiến thức KHKT, từ đó nông dân nỗ lực học hỏi trang bị kiến thức, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất, cơ giới hóa nông nghiệp, nâng cao kỹ năng lao động, liên kết mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng thương hiệu, đảm bảo chất lượng sản phẩm an toàn có sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

### **4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng và dư luận xã hội của hội viên, nông dân**

- Tăng cường bám sát cơ sở, dự sinh hoạt với chi tổ hội, theo dõi thông tin trên báo chí, mạng xã hội và thông qua đội ngũ cộng tác viên để nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng, dư luận xã hội của cán bộ, hội viên, nông dân. Tập



trung vào việc nắm bắt thái độ, kiến nghị đề xuất của hội viên, nông dân trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư nông nghiệp; thông tin giá cả thị trường; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và ứng phó với biến đổi khí hậu ở các địa phương;...

- Từ việc nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng, dư luận xã hội của hội viên, nông dân, các cấp hội cần chủ động xác minh, dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp giải quyết kịp thời, có hiệu quả những khó khăn, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân. Đồng thời tuyên truyền vận động để hội viên nông dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ vào thứ 5 hàng tuần, ngày 18 - 20 hàng tháng, sơ kết 6 tháng và tổng kết năm; báo cáo đột xuất khi phát sinh tình hình mới. Trong mỗi báo cáo cần thể hiện rõ quan điểm, thái độ, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, đề xuất giải pháp giải quyết và định hướng dư luận.

#### **5. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới**

- Tiếp tục phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng; tuyên truyền vận động qua sách báo, tranh ảnh, khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội thi, hội thảo nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp tại cơ sở thông qua các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, đối thoại giữa nông dân với cấp ủy, chính quyền, các ngành, các nhà khoa học và doanh nghiệp; tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, các loại hình câu lạc bộ nông dân. Đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dịch vụ hỗ trợ nông dân, xây dựng mô hình kinh tế; tổ chức tham quan thực tế, báo cáo điển hình, học tập gương người tốt việc tốt.

- Nâng cao chất lượng bản tin Tiếng nói nhà nông, Trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông đại chúng; để chuyển tải kịp thời, chính thống các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của hội tới hội viên, nông dân.

- Khai thác lợi thế, phát huy thế mạnh truyền thông của mạng xã hội phục vụ cho công tác tuyên truyền vận động; trong đó tập trung xây dựng các tài khoản, trang, nhóm của hội nông dân các cấp trên mạng xã hội facebook, zalo... để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Đồng thời trang bị cho hội



viên nông dân kiến thức kỹ năng tham gia vào mạng xã hội, cách lựa chọn thông tin và phản ứng với các luồng thông tin xấu trên mạng.

- Sử dụng có hiệu quả và đồng bộ các hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp tình hình thực tiễn, lợi ích, phong tục, tập quán hội viên, nông dân các vùng miền, dân tộc để phát huy nội lực to lớn trong các cấp hội và hội viên nông dân.

**6. Tăng cường và thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp nhằm tạo điều kiện và thu hút các nguồn lực để triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng, dư luận xã hội của hội viên, nông dân.**

- Chủ động thực hiện tốt các chương trình phối hợp giữa hội nông dân các cấp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Báo Nông thôn ngày nay và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn để làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá cho mô hình cá nhân và sản phẩm nông nghiệp của các địa phương.

- Đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế; mở rộng liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các nhà khoa học để tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện, giúp đỡ về vốn, khoa học kỹ thuật, kinh phí thực hiện các chương trình, đề án; xây dựng, nhân rộng các câu lạc bộ nông dân; tổ chức các hội thi, hội thảo, giải thể thao, các diễn đàn tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào... Thông qua đó để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động và nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của hội viên, nông dân, dư luận xã hội ở nông thôn.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án gắn với việc xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trong các cấp hội.

2. Hội Nông dân các huyện, thành, thị tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Đề án đến cơ sở Hội, cán bộ, hội viên, nông dân; xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Định kỳ kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện Đề án và báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Ban Thường vụ Tỉnh hội.

3. Các ban, văn phòng, trung tâm tỉnh hội căn cứ các nội dung, yêu cầu của Đề án để tham mưu xây dựng các chuyên đề cụ thể để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Giao Ban Tuyên giáo tỉnh hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án. Định kỳ tham mưu cho Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án.

Nơi nhận:

- Thường trực TW Hội;
- Ban Tuyên huấn TW Hội;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh hội;
- Văn phòng, các Ban Tỉnh hội;
- Các huyện, thành, thị Hội;
- Lưu VT, Ban TG.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Tùng**

